

Số: /BC - UBND

Ba Lê, ngày tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình tổ chức và hoạt động công tác Hội năm 2024

Thực hiện Công văn số 1125/UBND ngày 27 tháng 5 năm 2024 của UBND huyện Ba Tư về việc báo cáo tình hình tổ chức, công tác Hội 6 tháng đầu năm 2024. UBND xã Ba Lê báo cáo như sau:

I. TÌNH HÌNH BIÊN CHẾ VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HỘI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

1. Về tổ chức Hội

Hiện nay trên địa bàn xã có 05 tổ chức hội đặc thù hoạt động (Hội Khuyến học; Hội Chữ thập đỏ; Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin; Hội cựu thanh niên xung phong; Hội người cao tuổi). Hiện nay Hội thanh niên xung phong và Hội Chữ thập đỏ có 01 đồng chí làm nhiệm vụ 02 chức danh hội.

Về đội ngũ cán bộ làm việc ở các tổ chức hội là lực lượng trẻ được qua đào tạo chuyên môn từ Trung cấp trở lên;

Về kinh phí hoạt động của các tổ chức hội cơ sở chủ yếu ngân sách cấp xã hỗ trợ.

2. Hoạt động của Hội

Căn cứ vào Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng chính phủ quy định về tổ chức Hội có tính chất đặc thù và Điều lệ của tổ chức Hội. Các tổ chức Hội trên địa bàn xã đã xây dựng Quy chế hoạt động, quá trình hoạt động luôn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức; Các hoạt động được bám sát theo các nội dung của điều lệ hội quy định, không có tổ chức hội nào vi phạm; Làm tốt công tác tuyên truyền đến hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương; Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, Mặt trận tổ quốc Việt Nam tích cực vận động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ vật chất để giúp đỡ các hội viên là nạn nhân chất độc da cam, trẻ em mồ côi, gia đình chính sách, người có công với cách mạng gặp nhiều khó khăn, học sinh nghèo vượt khó góp phần không nhỏ vào việc đảm bảo an sinh xã hội; triển khai mạnh mẽ công tác phát triển các tổ chức chi Hội và kết nạp hội viên mới, hoạt động của các hội đã có những bước chuyển biến mới. Các tổ chức, cá nhân cũng quan tâm tới hoạt động hội nhiều hơn, đặc biệt là do nhu cầu về lập hội, hoạt động hội nên đã có nhiều hội viên tham gia vào tổ chức hội.

II. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO CÁC HỘI HOẠT ĐỘNG

+ Về cơ sở vật chất:

UBND xã đã bố trí cho các Hội 01 phòng làm việc và được trang bị 01 máy tính để phục vụ công tác của các Hội.

+ Về kinh phí hoạt động:

Kinh phí của các hội được sử dụng từ nguồn ngân sách của UBND xã.

III. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của các tổ chức Hội

1. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhưng nhìn chung hoạt động của các tổ chức hội còn nhiều khó khăn:

+ Có lúc, có nơi cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là ở cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến việc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao đối với công tác hội; việc định hướng cho hội hoạt động chưa rõ ràng, dẫn đến một số tổ chức hội hoạt động hiệu quả thấp.

+ Lãnh đạo một số tổ chức hội ý thức chăm lo xây dựng tổ chức hội chưa cao; kỹ năng quản lý, thu hút, tập hợp hội viên còn hạn chế, hoạt động kém hiệu quả, việc thực hiện Điều lệ một số hội còn hạn chế.

+ Nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí của các tổ chức hội thực hiện chưa thực sự hiệu quả.

+ Công tác thông tin, báo cáo thiếu kịp thời; cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động, bàn ghế, tủ hồ sơ, máy tính chưa đảm bảo điều kiện hoạt động.

+ Công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội chưa được thực hiện tốt, thông tin báo cáo chưa kịp thời.

2. Nguyên nhân

Một số tổ chức hội chưa năng động, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động; một số người đứng đầu tổ chức hội trách nhiệm chưa cao, chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm của các ủy viên Ban chấp hành hội.

Một số hội viên thiếu tự giác, thiếu nhiệt tình trong hoạt động hội.

V. Nhiệm vụ trong thời gian tới

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tổ chức hội, thực hiện tốt thông tin báo cáo 2 chiều theo tháng, quý, 6 tháng và năm để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các tổ chức Hội hoạt động theo quy chế; động viên, khuyến khích các tổ chức đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực thu hút, tập hợp hội viên.

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa công tác quản lý nhà nước về tổ chức Hội, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị xã hội trong quản lý và tổ chức hoạt động của các tổ chức Hội.

VI. Kiến nghị, đề xuất

Đề nghị huyện xem xét, bổ sung hỗ trợ chế độ thù lao đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch hội đặc thù cấp xã.

Quy định chế độ phụ cấp tăng thêm cho cán bộ các tổ chức Hội đặc thù hợp nhất.

Xem xét hỗ trợ trang thiết bị và bổ sung kinh phí hoạt động cho các tổ chức Hội để đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Trên đây là báo cáo tình hình tổ chức, công tác Hội 6 tháng đầu năm 2024. Ủy ban nhân dân xã Ba Lẽ kính báo cáo./.

Nơi nhận

- Phòng Nội vụ;
- TT Đảng ủy;
- TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Thịnh